

Số: 82/KH-UBND

*Tuyên Quang, ngày 15 tháng 4 năm 2023*

## **KẾ HOẠCH**

**Thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026**

Thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

#### **1. Mục đích**

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 36, Chỉ thị 45, Kết luận 12 và Nghị quyết 169) nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 169 đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

#### **2. Yêu cầu**

Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong thực hiện Kế hoạch; nâng cao hiệu quả phối hợp, gắn với kiểm tra, đánh giá theo định kỳ việc triển khai thực hiện, đồng thời khuyến khích, phát huy tính chủ động, sáng tạo, kịp thời trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

## II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

### 1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách lớn về đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổ chức, đăng cai tổ chức các hoạt động kết nối kiều bào với quê hương gắn với những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và những dịp lễ lớn của dân tộc, các hoạt động hướng về cội nguồn dành cho thế hệ kiều bào trẻ trên địa bàn tỉnh nhằm giáo dục thanh niên kiều bào về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tăng cường tình cảm gắn bó với quê hương, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Mở rộng tiếp xúc, vận động những cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng và sở tại hướng về quê hương; tăng cường thông tin, tuyên truyền, định hướng để giúp người Tuyên Quang ở nước ngoài nắm bắt tình hình, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động, kiên quyết bằng nhiều hình thức linh hoạt đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của nhân dân.

### 2. Tích cực hỗ trợ hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Tuyên Quang ở nước ngoài nói riêng

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Hội đoàn, Hội đồng hương, Hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Thông qua thân nhân người Tuyên Quang ở nước ngoài đang sinh sống tại địa phương, thường xuyên cập nhật tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của kiều bào ở nước sở tại để chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân và bảo đảm lợi ích chính đáng của công dân tỉnh Tuyên Quang ở nước ngoài.

Chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh và các Hội hữu nghị thành viên thực hiện tốt công tác thông tin, kết nối, vận động thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tuyên truyền nâng cao ý thức để kiều bào tuân thủ pháp luật sở tại, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại.

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, giáo dục định hướng, tư vấn và cung cấp thông tin cho công dân Tuyên Quang trước khi ra nước ngoài. Quản lý lao động, du học sinh, nhận con nuôi và kết hôn với người nước ngoài theo đúng quy định.

### **3. Thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích, thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Tuyên Quang ở nước ngoài nói riêng**

Tạo điều kiện, hỗ trợ người Tuyên Quang ở nước ngoài thực hiện các thủ tục, quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, như: Xuất nhập cảnh, đi lại, cư trú, hồi hương, đăng ký hộ tịch và các quy định liên quan khác khi về nước sinh sống, đầu tư, kinh doanh, làm việc, thăm thân, thực hiện các hoạt động hướng về cội nguồn,...

Thực hiện có hiệu quả các văn bản quy định về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thường xuyên cập nhật chính sách, pháp luật của các nước tiếp nhận lao động để thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; rà soát, cập nhật, đánh giá tình hình du học sinh đi du học ở nước ngoài nhằm tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ du học sinh của tỉnh ở nước ngoài.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân tỉnh Tuyên Quang di cư ra nước ngoài, đặc biệt là nhóm đặc thù, phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số.

Tiến hành rà soát, thu thập thông tin, thống kê dữ liệu về người Tuyên Quang ở nước ngoài làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu người Tuyên Quang ở nước ngoài, qua đó phát huy vai trò và đóng góp của người Tuyên Quang ở nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh.

Tích cực kết nối, trao đổi, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Tuyên Quang ở nước ngoài nói riêng thông qua các cuộc gặp gỡ, làm việc trực tiếp và thông qua các chuyến thăm, làm việc tại nước ngoài của lãnh đạo tỉnh nhằm huy động các nguồn lực về vốn, công nghệ và tri thức để thực hiện các dự án hợp tác về y tế, giáo dục, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết nối với các doanh nghiệp, doanh nhân, người Tuyên Quang ở nước ngoài để trao đổi, đề nghị cung cấp thông tin về thị trường, thị hiếu, tiêu chuẩn chất lượng của người tiêu dùng nước ngoài để thực hiện các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu và đầu tư của tỉnh ra nước ngoài, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

Đa dạng hóa các hình thức thu hút, phát huy nguồn lực của các nhà khoa học, chuyên gia giỏi, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của kiều bào trong thực hiện các thủ tục đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tham gia, phối hợp tổ chức các sự kiện gặp gỡ kiều bào nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; kết nối, xây dựng kênh trao đổi, hợp tác giữa kiều bào với địa phương.

Khen thưởng, động viên phù hợp, kịp thời các tập thể, cá nhân, người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người Tuyên Quang ở nước ngoài nói riêng có đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã - hội của tỉnh.

#### **4. Đổi mới công tác thông tin đối ngoại và phương thức vận động người Việt Nam ở nước ngoài**

Đổi mới hình thức, nội dung thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình đất nước nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng, nhằm góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời tích cực phát huy vai trò của kiều bào trong công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đa dạng hóa các phương thức, nội dung thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tỉnh Tuyên Quang, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, qua đó vận động, thu hút kiều bào và thân nhân tham gia đóng góp xây dựng và làm giàu trên quê hương Tuyên Quang.

#### **5. Đảm bảo công tác phối hợp và nguồn lực thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài**

Tăng cường công tác trao đổi, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh trong việc trao đổi thông tin liên quan đến công tác xuất nhập cảnh, bảo hộ công dân và đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người,... Thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin, đánh giá tình hình về người Việt Nam di cư, xuất nhập cảnh, lao động ở nước ngoài để có biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa việc lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhằm trục lợi chống phá đất nước, ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích quốc gia - dân tộc.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại của tỉnh, trong đó có công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

### **III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (có Phụ lục kèm theo)**

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố**

Phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này và các văn bản liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm lồng ghép các nội dung Kế hoạch này vào kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, lồng ghép trong báo cáo đối ngoại định kỳ (qua Sở Ngoại vụ để tổng hợp).

**2.** Giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để tranh thủ sự hướng dẫn, giúp đỡ kịp thời trong triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện.

**3.** Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ và Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Bộ Ngoại giao; | (báo
- Chủ tịch UBND tỉnh; | cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ & các Tc CT-XH tỉnh; (phối hợp)
- Các sở, ban, ngành; | (thực
- UBND huyện, thành phố; | hiện)
- Chánh VP UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh (NgV);
- Lưu VT - NgV (HP).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Việt Phương**